
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเกษตรศาสตร์ฯ 
ครั้งที่  1/2554  วันที่  27  มกราคม  2554 

 
-------------------------------------------------- 

เรื่องที่ประชุม มติที่ประชุม 
วาระที่ 1  แจ้งเพื่อทราบ 
1.1.1  สรปุการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั  ตามท่ีได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีวาระทีเ่กี่ยวข้องกับคณะเกษตรศาสตร์ฯ ดังนี้ 
1.  มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือในการประหยัดไฟฟ้า 
2.  มหาวิทยาลัยจะมีแผนทีจ่ะร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดําเนินการจัดการขยะ
มูลฝอยรอบมหาวิทยาลัย   
3.  มหาวิทยาลัย  ได้ต้ังชื่ออาคารที่ก่อสร้างใหม่  โดยอาคารนาโน 1   ใช้ช่ืออาคารเอกาทศ
รถ  และอาคารนาโน 2 ใช้ช่ืออาคารปราบไตรจักร ซึ่งอาคารปราบไตรจักร จะใช้เป็นอาคาร
เรียนรวมของกลุ่มสังคมศาสตร์ 

 
รับทราบ  

1.1.2   คณะกรรมการบริหารงานบคุคลมหาวิทยาลัย   ตามท่ีได้เข้าร่วมประชมุ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย มีวาระที่เกี่ยวกับคณะเกษตรศาสตร์ฯ  คือ  
1.  มหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคล จากระบบซี  เป็นระบบแท่ง 
2.  มหาวิทยาลยัมีมติรับอาจารย์ใหม ่คือ นางสาววันวิสาข ์ ป้ันศักด์ิ  โดยจะสังกัดภาควิชา
วิทยาศาสตรก์ารเกษตร  

รับทราบ 

1.1.3  การเปดิการเรียนการสอนภาคพเิศษ   ตามท่ีมหาวทิยาลยัได้แจ้งผลการเปิดรับนสิิต
สําหรับปีการศกึษา 2554 นั้น พบว่ามกีารแจง้เปิดรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม แผน ข. ซึ่งเป็นการแจ้งรบัโดย
ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมิได้ผ่านคณะฯ  และผลการรับสมคัรพบว่ามี
นิสิตสมัครตํ่ากว่าเป้าหมายทีต้ั่งไว้ ประกอบกับมหาวิทยาลยัไม่มนีโยบายเปิดการเรยีนการสอน
ในแผน ข. คณะฯ จึงแจ้งยืนยนัการงดรบันิสติในแผน ข. ของหลักสูตรนี ้  

รับทราบ 

1.1.4   การจดัการเรียนการสอน   ในปกีารศึกษา 2554 คณะฯ จะจัดให้มีการเรียนการสอน
ที่อาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยมากขึ้น และคณะฯ จะปรับปรุงห้องเรยีนให้เปน็
ห้องปฏิบัติการสําหรับการเรียนการสอนและการวิจัยเพิม่เติม  

รับทราบ 

1.1.5  การประชุมรว่มกับมหาวทิยาลัยและ  สวก. ตามท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีลงนาม
บันทึกข้อตกลงกับสํานักงานพัฒนาการเกษตร (องค์การมหาชน)  โดยจะมีข้อตกลงเรื่องการให้ทุน
ศึกษาต่อ และการทําวิจัยร่วมกัน 

รับทราบ 

1.1.6  การรบัรองหลักสตูร  ตามท่ีคณะฯ ได้มีการปรบัปรงุหลักสูตรและดําเนินการตาม
ขั้นตอนจนหลกัสูตรได้เข้าสูก่ารพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยแล้ว ถ้ามหีลักสูตรใดที่จะต้องมี
การรับรองวิชาชีพ จะต้องดําเนินการส่งหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภาวิชาชีพกอ่น จึงจะส่งให้
สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษารับรองได้ 

รับทราบ 

1.2.1  รายงานการติดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร์ฯ ครั้งที่ 
10/2554   หน่วยประชุมได้ดําเนินการตามวาระการ  ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  
ครั้งที่  10/2554   ได้มีการดําเนินการตามมติที่ประชุมทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว  

รับทราบ 

1.2.2  สรปุรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ และแผ่นดิน ประจาํเดือนธนัวาคม 
2553  ทราบว่า งานการเงินและพัสดุ ได้สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ และ

รับทราบ 



แผ่นดิน ประจาํปีงบประมาณ 2554 ดังนี้ 
      งบประมาณรายได้ ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2553  การเงินได้ดําเนินการ
เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน  1,768,827.87 บาท  และกองคลังเบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน  
1,558,576.92 บาท 
       งบประมาณแผ่นดิน ต้ังแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2553  การเงินได้ดําเนินการ
เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน  140,379.50 บาท และกองคลังเบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 75,558.00 บาท 
       หน่วยนโยบายและแผน ได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณรายได้ ประจําเดือนธันวาคม 2553  โดยงบประมาณรายได้เบิกจ่ายเป็นเงิน 
4,363,300 บาท คงเหลืองบประมาณที่ใช้ได้เป็นเงิน  2,631,229  บาท  และงบประมาณ
แผ่นดิน เบิกจา่ยเป็นเงิน 1,069,600 บาท (ไม่รวมค่าเช่าบ้าน) และยังคงเหลืองบประมาณที่
ใช้ได้เป็นเงิน  264,385 บาท  
1.2.3  รายงานสถิติผูเ้ขา้ใชบ้ริการห้องศึกษา และห้องคอมพิวเตอร์ ของคณะฯ 
ประจําเดือน ธันวาคม 2553  ตามท่ีคณะเกษตรศาสตร์ฯ  ได้เปิดให้บริการห้องศึกษา และ
ห้องคอมพิวเตอร์ ของคณะฯ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าของนิสิต  
นั้น พบว่าในเดือนธันวาคม  2553  มีผู้เข้าใชบ้ริการ รวมทั้งสิ้น  1,317 คน  โดยนิสิตส่วน
ใหญท่ี่เข้าใช้บริการจะเป็นนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ    

รับทราบ 

1.2.4  สรปุรายงานค่าไฟฟ้าของคณะเกษตรศาสตร์ฯ   มหาวทิยาลยัได้รายงานการใช้
ไฟฟ้าประจําเดือน ธันวาคม 2553  ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ฯ ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด  38,384  ยูนิต  
คิดเป็นเงิน  142,792  บาท  เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2553  คณะฯ ใช้ไฟฟ้าลดลง  
24,464  บาท  

รับทราบ 

1.2.5   สรุปรายงานการประชุม โครงการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติงานของ
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์   ด้วย ดร.ชาญยุทธ  กฤตสุนันท์กุล ได้รับมอบหมายจาก
ท่านคณบดใีห้เข้าร่วมประชุมโครงการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติงานของ
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ณ ศนูย์วิจัยสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร ์ซึ่งมีประเด็น
สําคญั คือ  มหาวิทยาลยัได้อนุมัติโครงการจดัการและกําจดัของเสยีอันตรายของมหาวทิยาลัย
ในวงเงิน 390,000 บาท  ซึ่งศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนนิการในขั้นตอนการเปิดรับใบเสนอ
ราคาในการกําจัดของเสยีอันตรายจากบริษทัต่าง ๆ เพื่อทาํการเปิดซองสอบราคาต่อไป 
สําหรับปริมาณของเสยีส่วนที่เกินจากที่ระบุไว้ในตัวโครงการ ใหแ้ต่ละหน่วยงานรับผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายเอง  โดยในที่ประชุมเห็นว่าจะผลักดันใหก้ารจัดการของเสยีอันตรายเป็นนโยบายของ
มหาวทิยาลยั เพื่อให้มกีารจดัการกับของเสยีอันตรายทีเ่กิดขึ้นอย่างต่อเนือ่ง   

รับทราบ 

1.2.6  สรปุรายงานการประชุมสภาวิชาการ  ที่ประชุมสภาวิชาการ  เมื่อวันที่ 4  มกราคม 
2554   ได้รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีปีที่ผ่านมา (ระยะเวลา 1 ปี  7 เดือน)  
นอกจากนี้กองการบริหารงานบุคคลได้แจ้งว่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการสาขาวิชาต่าง ๆ ตาม
ประกาศ กพอ. ได้มีข้อเสนอแนะในเรื่องการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ตํารา หรือหนังสือ และการ
เขียนบทคัดย่อ (Abstract)  สมควรใหม้ีเนือ้หาครอบคลุมสาระสําคัญของผลงานเรื่องนั้น 
ด้วย 

รับทราบ 

3.1  เกษตรนเรศวร   ตามท่ีคณะเกษตรศาสตร์ฯ จะจัดงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 9 
(เกษตรภาคเหนือตอนล่าง)ระหว่างวันที่ 25 – 31 กรกฎาคม 2554 นั้น คณะฯ จะจัดให้มี
แนวทางในการจัดกิจกรรมใหม่ดังนี้ 

รับทราบ  



1. การบรรยายพิเศษ การนําเสนอผลงานสาขาต่าง ๆ การสาธิตในหัวข้อที่จัดนิทรรศการ  
จะดําเนิน การจัดการที่คณะฯ แต่ลงทะเบียนที่นเรศวรวิจัย 
2. การตีพิมพ์ผลงงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ได้รับการตีพิมพ์จากวารสารนเรศวร 
และวารสารเกษตรนเรศวร 
3.  นิสิตต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากขึ้น 
4.  นิทรรศการภาครัฐ และเอกชน จะต้องมีจุดเน้นให้เข้ากับหัวข้อในการจัดงาน 
5.  นิทรรศการของภาควิชาขอให้เป็นนิทรรศการที่มีชีวิตมากขึ้น 
ที่ประชุมเสนอให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น  
4.1  ขอเสนอสาขาวิชาที่จะเปิดใหม่ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอดุมศึกษา ปี 2555- 
2559 ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้ขอให้คณะเกษตรศาสตร์ฯ ตรวจสอบชื่อสาขาวิชา และเพิ่มเติม
สาขาวิชาที่จะเปิดใหม่ ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (แผนฯ 11) ปี 2555-2559  
และภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอขอเปิดสาขาวิชาใหม่ คือหลักสูตร
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) (Ph.D. in 
Earth and Environmental Science) หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2555 เพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนา
การศกึษาระดับอุดมศึกษา (แผนฯ 11) ปี 2555-2559    
 

เห็นชอบให้เปิดหลักสูตร
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์โลกและ
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตร
นานาชาติ) (Ph.D. in Earth 
and Environmental 
Science) หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 
2555 เพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(แผนฯ 11) ปี 2555-2559    
โดยมอบงานบริการการศึกษา 
ดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัย 
และประสานงานภาควิชาใน
การดําเนินการจัดทําหลักสูตร 
ต่อไป 

4.2  การตรวจสอบและยืนยันอัตราค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปรญิญา
โท และปริญญาเอก สาํหรบันิสิตที่เข้าศกึษาในปีการศกึษา 2554  ด้วยมหาวิทยาลัย ได้
ขอให้คณะฯ ทาํการตรวจสอบอัตราค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ก่อนจัดทําเป็นประกาศเสนอมหาวิทยาลัย    ซึง่ในส่วนของคณะเกษตรศาสตร์ฯ  
ได้ดําเนินการแจ้งเวียนการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษา ของหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑติ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จากเดิม 50,000 บาท  เป็น  80,000  บาท  แลว้  และสําหรับหลักสูตรปรญิญาเอก 
คณะฯ ได้ดําเนินการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว  

เห็นชอบให้มีการปรับเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดย
มอบงานบริการการศึกษา 
ดําเนินการแจ้งมหาวิทยาลัย
ต่อไป  
 

5.1   การให้บริการเครื่องปรนิเตอร์ และสาํเนาเอกสาร   คณะฯ ได้ดําเนินการเช่าเครื่อง
ปรินเตอร์พร้อมสําเนาเอกสาร เพื่อให้บริการคณาจารย์ บุคลากรและนสิติ โดยในเบื้องต้น
คณาจารย์และบุคลากรไม่มีการจํากัดการใช้ สําหรับนิสิตจาํกัดให้ใช้ได้คนละ 500 แผ่นต่อปี   
ส่วนเครื่องปริ้นเตอร์ตามสํานักงานคณะฯ รวมถึงภาควิชาจะให้ใช้สําหรบังานวิจัย โดย
คณะฯ จะไม่มกีารจัดซื้อหมึกพิมพ์ เพื่อใช้สําหรับเครื่องปริ้นเตอร์นั้นอีก 

รับทราบ  

5.2  การจัดซือ้วัสดุ ครุภัณฑ์ ผ่านระบบ 3 มิติ   มหาวิทยาลัยได้นําระบบ 3 มิต มาใช้ใน
การบริหารจัดการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ภายในมหาวิทยาลยั ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2553 เป็น
ต้นมา จึงทําใหก้ารเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ล่าช้า ดังนั้นเพื่อให้เกิดความคล่องตัว คณะฯ จะ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ธุรการของภาควิชา และนักวิทยาศาสตร์ ของภาควิชาเป็น

รับทราบ 



ผู้ดําเนินการจัดทําเอกสารตั้งแต่จัดซื้อและจดัทําเอกสารระบบ 3 มิติ จนแล้วเสร็จ จึงส่งให้
พัสดุคณะฯ ตรวจสอบความเรียบร้อยและสง่งานการเงินเพื่อเบิกจ่ายต่อไป 
5.3  การประชุมสภาคณบดสีาขาเกษตร   ตามท่ีได้เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตร 
และได้ศึกษาดูงาน  ณ  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยได้เข้าศึกษาดู
งาน  ณ  มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ซึ่งมหาวิทยาลัยสุภาณุวงศ์  มคีวามประสงค์จะร่วมมือทาง
วิชาการกับคณะเกษตรศาสตร์ฯ ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย  

รับทราบ 

 
 














